



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๖๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๖๔๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๔๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๙๓๗๘

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการบริหารการจัดการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการเรียกคืนบัตรเดิมและการเก็บรักษาบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร ในกรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล และเปลี่ยนที่อยู่ที่ต้องจัดเก็บไว้ ณ อำเภอและเทศบาล โดยไม่ต้องส่งคืนกรมการปกครองให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนบัตรบริเวณหน่วยความจำ (IC Chip) พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่าย ต่อหน้าผู้ขอมีบัตร แล้วรวบรวมจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย ทั้งให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบ แต่จากการตรวจสอบการจัดเก็บภาพเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ยังพบว่าสำนักทะเบียนบางแห่งยังไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการการบริหารการจัดการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) อย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวไปใช้ในการกระทำการทุจริตเพื่อปลอมแปลงรายการหน้าบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรที่เรียกคืนจากประชาชน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความเสียหายลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก จึงขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคืนบัตรจากผู้ขอมีบัตร จำหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนตัวบัตรบริเวณหน่วยความจำ (IC Chip) (ยกเว้นบัตรที่ระบบโปรแกรมกำหนดให้ต้องส่งคืนส่วนกลางไม่ต้องเจาะรูบนตัวบัตร) เขียนวันเดือนปีที่รับคืนบนด้านหลังบัตรพร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่าย ต่อหน้าผู้ขอมีบัตรแล้วนำบัตรดังกล่าวจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) ลงในฐานข้อมูลในขณะปฏิบัติงาน พร้อมกับคำขอมีบัตร (บ.ป.๑) ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันให้ผู้ขอมีบัตรเห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยถูกต้อง และทำให้ไม่อาจนำบัตรไปใช้ได้อีก

/ ทั้งนี้...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอและปลัดเทศบาล กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด หากพบว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐผู้ได้นำวัสดุตัวบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตรไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทางราชการ ตลอดจนจรรยาบรรณลักษณะของหน่วยงานราชการ ต้องพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรง และหากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในกรณีเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดทุกคนในทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏพร้อมรายงานผลให้จังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑



ป.๕
 ๓
 ๓.๗๗
 กษ.
 นิติกร
 เลขที่ 1374
 วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖
 เวลา

ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๓๓๓/๙

กรมการปกครอง
 ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๔๔๗๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๔๘๐๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการเรียกคืนบัตรเดิมและการเก็บรักษาบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกคืนจากผู้ขอมีบัตร ในกรณีบัตรเดิมหมดอายุ บัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล และเปลี่ยนที่อยู่ที่ต้องจัดเก็บไว้ ณ อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา โดยไม่ต้องส่งคืนกรมการปกครองให้พนักงานเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนบัตรบริเวณหน่วยความจำ (IC Chip) พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่าย ต่อหน้าผู้ขอมีบัตร แล้วรวบรวมการจัดเก็บภาพเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยังพบว่าสำนักทะเบียนบางแห่งยังไม่ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) อย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวไปใช้ในการกระทำการทุจริต เพื่อปลอมแปลงรายการหน้าบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรที่เรียกคืนจากประชาชน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความเสียหายลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก จึงขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคืนบัตรจากผู้ขอมีบัตร จำหน่ายบัตรด้วยการเจาะรูบนตัวบัตรบริเวณหน่วยความจำ (IC Chip) (ยกเว้นบัตรที่ระบบโปรแกรมกำหนดให้ต้องส่งคืนส่วนกลางไม่ต้องเจาะรูบนตัวบัตร) เขียนวันเดือนปีที่รับคืนบนด้านหลังบัตรพร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับรูปถ่าย ต่อหน้าผู้ขอมีบัตรแล้วนำบัตรดังกล่าวจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) ลงในฐานข้อมูลในขณะปฏิบัติงาน พร้อมกับคำขอมีบัตร (บ.ป.๑) ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันให้ผู้ขอมีบัตรเห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยถูกต้อง และทำให้ไม่อาจนำบัตรไปใช้ได้อีก

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด หากพบว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐผู้ใด นำวัสดุตัวบัตรที่ได้เรียกคืนจากผู้ขอมีบัตรไปใช้ในทางทุจริต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทางราชการตลอดจนภาพลักษณ์

/ของหน่วย...



ของหน่วยงานราชการ ให้พิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรง และหากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของรัฐมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ในกรณีเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนการกระทำ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดทุกคนในทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏ พร้อม
รายงานผลให้กรมการปกครองทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยาถือเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๖๒๐